

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH

Thứ Hoạt động	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi	80 - 90 Phút	` Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô giáo và bố mẹ cất đồ dùng cá nhân vào	
Thể dục buổi sáng		* Nội dung ` Hô hấp: Gà gáy ` Tay: Đưa 2 tay lên cao sang 2 bên ` Bụng: Quay sang trái sang phải ` Chân: Ngồi xõm đứng lên	* Mục tiêu: ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc. ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ ` Trẻ có ý thức tập luyện * Chuẩn bị: ` Hoa tay cho trẻ, nhạc tập thể dục
Hoạt động học	30 -40 Phút	THỂ DỤC Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh TC: Lộn cầu vòng	PTTC Bé giới thiệu về mình
Hoạt động chơi ngoài trời	30-40 phút	` QSCMĐ: Trang phục bạn trai, bạn gái, cây ban, cây hoa hồng, HĐTN: Bóc lạc, ` TC: Mèo đuổi chuột ; Cỏ thấp cây cao, Chuyển quả; Nu na nu nống , Cáo và thỏ ` Chơi tự do	
Chơi hoạt động ở góc	40- 50 phút	* Nội dung: 1. Góc PV: Gia đình, bán hàng quần áo 2. Góc XD: Xếp em bé và bạn của bé 3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về bé làm Abum của bé, LQCC: a 4. Góc TH: Vẽ chân dung của bé và các bạn. 5. Góc ÂN: Hát múa các bài hát trong C 6. GócKPKH/ TN: CS cây xanh	* Mục tiêu: ` Trẻ biết lựa chọn góc chơi ` Trẻ biết tự thỏa thuận vai chơi nội dung chơi dưới sự hướng dẫn của cô ` Biết thể hiện vai chơi ` Biết giao lưu với các nhóm ` Biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định ` Trẻ nói và hiểu nghĩa của từ: Màu vàng,phần đầu
Ăn trưa	60- 70 phút	` Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu món ` Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn, không	
Ngủ trưa	140 - 150 Phút	` Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ thoáng mát, sạch	
Ăn Phụ	20 -30 phút	` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay, ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu món ăn	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 -80 phút	` TCM:Giúp cô tìm bạn ` Học tiếng anh ` Nêu gương cuối ngày	` LQKTM: Thơ: Tâm sự của cái mũi ` Chơi tự do. ` Nêu gương cuối ngày
Trả trẻ	60 -70 phút	` Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, cô trò chuyện với trẻ về chủ đề	

Thời gian thực hiện chủ đề : 3 Tuần Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024

Tuần 1: Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024

GV dạy: Sáng: Bùi Thị Hiệp

Chiều: Vi Thị Hồng Hiếu

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
đồ dùng vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bé giới thiệu về mình. Chơi theo ý thích.		
* Tổ chức hoạt động ` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn: Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 3 hàng dọc ` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, theo nhạc. Mỗi động tác tập 4 lần 4 nhịp ` Hồi tĩnh: cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng * Cho trẻ chơi TC dân gian: Dệt vải		
VĂN HỌC Thơ: Tâm sự của cái mũi	TOÁN Xác định vị trí của đồ vật (phía trên, dưới, trước, sau) so với bản thân trẻ	ÂM NHẠC ` NDDT: DH "Bạn có biết tên tôi ` NDKH: NH " Cây trúc xinh ` Trò chơi: Bạn ở đâu
Làm đồ chơi từ giấy Tìm bạn, Dệt vải; Ai chạy nhanh đến cờ, Dung dăng dung dè		
* Chuẩn bị: ` Các khối nút nhựa, cây cảnh ` Một số đồ dùng bán hàng siêu thị. Đồ chơi bác sỹ ` Một số đồ chơi của lớp ` Các khối nút nhựa, cây cảnh ` Giấy, bút màu cho trẻ vẽ, đất nặn....cắt làm ALBUM ` Nước, bình tưới	* Tổ chức hoạt động: ` Cô giới thiệu về chủ đề chơi, các góc chơi, nội dung chơi, ` Cô gợi ý để trẻ thỏa thuận nội dung, phân vai chơi theo chủ đề nhánh: Bé giới thiệu về mình Cho trẻ về các góc chơi đã gài thẻ, TCTV: Màu vàng, phân đầu ` Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi ` Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng với trẻ. Giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi ` Cô nhận xét các nhóm chơi và tham quan góc xây dựng ` Cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định	
ăn, chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất TCTV: Gấp khăn, vắn vỏi, gợn gang làm rơi vãi cơm		
sẽ, cô bao quát cho trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc		
chú ý trẻ ăn chậm.		
` Học tiếng anh ` Chơi tự do. ` Nêu gương cuối ngày	` HDLD: Nhật giấy vụn ` Chơi tự do. ` Nêu gương cuối ngày	` ÔKTC: AN: Bạn có biết tên tôi ` Chơi tự do. ` Nêu gương cuối tuần
Bé giới thiệu về mình. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.		

